

Diễn đàn: Nâng cao tuyên truyền về sử dụng hiệu quả năng lượng cho phát triển bền vững

18:28 30/08/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 30/08 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế 35 Hùng Vương, Ba Đình (Hà Nội), Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức diễn đàn “Nâng cao tuyên truyền về sử dụng hiệu quả năng lượng cho phát triển bền vững”.



Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc_Ảnh:

Dương Khánh

Tham dự diễn đàn có các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Thị Sự, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam; PGS,TS Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng; TS Nguyễn Minh Phong, Nguyên Phó Vụ trưởng, Phó Ban Tuyên truyền lý luận, Thư ký Hội đồng khoa học nghiệp vụ Báo Nhân Dân; TS Vũ Đình Ánh, Chuyên gia kinh tế; Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam.

Diễn đàn nhằm hưởng ứng cuộc vận động tiết kiệm năng lượng, tiến tới thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm

phát huy, nâng cao vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền, góp phần cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Năng lượng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã và đang được coi là một trong những trụ cột quan trọng để đảm bảo an ninh năng lượng cũng như giúp cho ngành năng lượng phát triển bền vững.



Quang cảnh diễn đàn_Ảnh: Dương Khánh

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, hệ thống báo chí đã không ngừng nâng cao chất lượng; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương tiện kỹ thuật, công nghệ làm báo trong thời đại “số hóa”. Do đó, tính hiệu quả trong tuyên truyền được nâng cao. Đã có rất nhiều tác phẩm báo chí tập trung tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; giảm tiêu hao năng lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; khuyến khích tiết kiệm năng lượng trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các ngành kinh tế trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Diễn đàn gồm 2 phiên, phiên thứ 1: Bức tranh toàn cảnh và tiềm năng ngành năng lượng Việt Nam; phiên thứ 2: Vai trò của báo chí trong công tác tuyên truyền nâng cao sử dụng hiệu quả năng lượng cho phát triển bền vững.



PGS, TS Trần Đình Thiên, chuyên gia kinh tế, thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng phát biểu

_ Ảnh: Dương Khánh

Diễn đàn là một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực góp phần nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm, lợi ích của người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả. Tại diễn đàn, đại diện các cơ quan báo chí, các nhà quản lý, các doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế cùng trao đổi, thảo luận về thực trạng, tiềm năng phát triển ngành năng lượng, những mô hình công nghệ tiết kiệm năng lượng, những chiến lược tuyên truyền sáng tạo, hiệu quả cho sự phát triển ngành năng lượng Việt Nam trong thời gian tới.

Khánh Dương

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/hoi-nha-bao-viet-nam-dien-dan-%E2%80%9Cnang-tuyen-truyen-ve-su-dung-hieu-qua-nang-luong-cho-phat-trien-ben-vung%E2%80%9D>